

โพลชี้ 'ดู' สออบตก ศก. พปชร.-พท. โหมซ่อมขอนแก่น

'บี' เผยรอไฟเขียวนายก เปิดทีลทาบศม.ร่วมทัพ ฝ่ายค้าน วิจารณ์หาจุดยืน สภา กกมธ.รธน. พูชนี่

'สนธิรัตน์' ยังปลื้มไม่หายพรรค
เศรษฐกิจใหม่หนุนรัฐบาล ปลุกชาว
ขอนแก่นให้โอกาสทำงานต่อเนื่อง
'สุธารัตน์' นำทีมช่วย อ่านต่อหน้า 10

● โพลชี้ ต่อจากหน้า 1

'ชนิก' อ่อนขอคะแนนเต็มเสียงในสภา โหมยก
พปชร.ป้อม 'บักดู' ไม่เคยใช้อำนาจแลกความ
อยู่รอดรัฐบาล อีก 'เจ้หน้อย' เหล่าฯ เรื่องขัด
แย้ง เพื่อไทยยันไม่ไฉนในเรื่องข้อโต้ 'งูเห่า'
เขี่ยอย่าหวังอยู่ครบเทอม คาดยุติตั้งกมธ.
ศึกษาแก้รธน. เข้าสภา 11 ธ.ค.นี้ หวังประชาชน

ช่วยปลดล็อกสืบทอดอำนาจ พปชร.ชี้ขึ้น
ค่าแรง 5-6 บาทยึดประชานิยมได้ ถิ่น
ไม่ผลิผลามเพราะเห็นบทเรียนยุคยิ่งกักขณ
นี้ค้าโพลระบุ 6 เดือนรัฐบาล สออบตกแก่
เศรษฐกิจ ขาวบ้านยี้ 'บักป้อม' มากสุด

'สนธิรัตน์' ขอรบ.ทำงานต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รวม.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ระหว่าง
ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 7
ขอนแก่น ให้นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร
พรรคพลังประชารัฐว่า รัฐบาลได้ทำงานต่อ
เนื่องจะมีความสำคัญที่สุด ตอนนี้รัฐบาลไหน
เข้ามาก็ต้องเจอปัญหาเดียวกันคือ สงคราม
การค้า ที่ช่วงเวลานี้มีแต่การต่อสู้กันไปหมด
สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาคือ ความต่อเนื่อง
ของรัฐบาล เพื่อให้ได้ทำตามสิ่งที่ตั้งเป้าไว้
สิ่งที่ทำค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพราะถ้ารัฐบาลไม่
ต่อเนื่อง มีรัฐบาลใหม่มาก็จะเริ่มทำเรื่องใหม่
ทั้งหมด คนจึงชอบอกกับเขาอ.มัญจาคีรี ว่า
การเลือกตั้งเขต 7 ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ไม่ใช่แค่
การเลือกส.ส. แต่พี่น้องประชาชนกำลังเลือก
ตั้งเพื่อช่วยรัฐบาลเพิ่มเสียงในสภา

"ขอบคุณส.ส. ทั้ง 4 คน ของพรรค
เศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ที่ลงมติสนับสนุน
แนวทางของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐใน
การร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมก่อนลงมติ
ยุติคดีवादตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญ
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ
และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.



ตามมาตรา 44 แสดงให้เห็นการโหวตนี้ว่า ต้องการเห็นประเทศเดินหน้าถือเป็นแนวทางการเมืองที่สำคัญในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน” นายสนธิรัตน์กล่าว

เพื่อไทยปลุกใจชาวขอนแก่น

ที่บ้านเมือง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) นายพงศกร อรรณพพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายประยุทธ์ สิริพานิชย์ ประธานภาคอีสาน และส.ส.อีกจำนวน มากช่วยนายธนิช มาลีพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่นหาเสียง

คุณหญิงสุภารัตน์ ขึ้นเวทีปราศรัยว่า กฎกติกาที่บิดเบี้ยว กลไกต่างๆ ทำให้พรรคซึ่งได้เสียงอันดับ 1 ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ และเมื่อเสียงในสภาไม่พอ ก็ต้องคอยมาจกญุเพาะฟาร์มงูเห่า แต่ขอให้พี่น้องมั่นใจว่านายธนิชเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนจะไม่เป็นงูเห่าแน่นอน เสียงของชนิกจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นรัฐบาลได้ในอนาคต และถ้าเลือกนายธนิช จะเข้าไปยกเลิกข้อเรื่อค้าน้ำ เรียกเรื่องให้พี่น้องได้ค่าชดเชยภัยแล้งน้ำท่วม นายธนิชจะเข้าไปทวงหนี้ให้

ครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่พี่น้องได้ตัดสินใจว่าจะเอาเศรษฐกิจความเป็นอยู่แบบในปัจจุบันหรือจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถึงเวลาที่ต้องส่งเสียงไปถึงผู้อำนาจว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นยากลำบาก ทราบข้อมูลว่ามีการให้เงินให้ทอง ดังนั้นวันกาบัตรขอให้พี่น้องตัดสินใจเพราะผลประโยชน์ที่เขานำมาให้ก็เป็น

ผลประโยชน์เพียงชั่วคราวชั่วคราว ที่สำคัญคราวนี้แบ่งคะแนนไม่ได้ เพราะกังวลว่าเขาจะโกงอีก ไปเลือกให้ถล่มทลาย

กระตุ้นลงโทษผู้นำสืบอำนาจ

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น สิ่งที่พรรคต้องเผชิญคือการใช้อำนาจรัฐทุกรูปแบบมาสกัดกั้น บวกกับการเสนออามิสผลประโยชน์ต่างตอบแทน แต่เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะคงมอบความศรัทธาให้พรรคเพื่อไทย สถานการณ์คือไปหลังการเลือกตั้งซ่อมมาติดตามซึ่ง คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หลังเกิดกรณียุทธศาสตร์ ส.ส.บางคนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน พลิกตัวไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล โดยถูกมองว่าอาจมีการรับประโยชน์ต่างตอบแทน จึงเป็นการหลีกเลี่ยงยากที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน จำต้องปรับองคาพยพเพื่อเดินหน้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

“ถือเป็นเวลาบรรจุดรกรรมพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริง ดีกว่าที่ไปแก้ตัวร้อยแปดประการมาแล้วแต่พี่น้องประชาชนไม่มีใครเชื่อ ขณะเดียวกัน ส.ส.บางคนของพรรคร่วมรัฐบาลจะอาศัยจังหวะนี้ลงโทษผู้นำสืบทอดอำนาจไปด้วยเลย เพราะทุกคนต่างเจ็บช้ำมานานที่ถูกผู้นำสืบทอดอำนาจดูถูกดูแคลนผู้แทนของปวงชนอย่างไม่ให้เกียรติกัน เมื่อเวลามาถึงก็ต้องสั่งสอนกันขณะที่เขาต้องสนองคอบพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้านายตัวจริงของเขามีโชสนองผู้นำสืบทอดอำนาจ” พล.ท.ภราดรกล่าว

‘ปรีธัญญาณนายกฯ’ดีลสม.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล

เลือกซ่อม

คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นั่งรถแห่หาเสียงช่วยนายธนิช มาลีพิทักษ์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น ยืนทักทายนักท่องเที่ยวได้เข้าสภาก็ไม่เบี่ยงเบนแน่นอนที่อ.หนองเรือ เมื่อ 8 ธ.ค.

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงการส่งเทียบเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่ร่วมรัฐบาลภายหลังนายมนูญ ลีภากรรัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ระบุว่ารอผู้ใหญ่ของรัฐบาลชวนไปร่วมงานและเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการพูดคุยกัน ไปถึงเรื่องนั้นเพียงแต่พูดคุยกันให้เข้ามาช่วยแสดงตนเพื่อรักษาองค์ประชุม และโหวตสนับสนุนให้ซึ่งตนมองว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่มีจุดขึ้นและหลักการการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งจะสนับสนุนงานในสภาผู้แทนราษฎรให้เดินหน้า

“ขออย่าว่าไม่ได้มีการเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยนถึงขั้นเสนอตำแหน่งต่างๆ ให้ อีกทั้ง ผม ไม่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เจรจา และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร.ม.ท.ลาใหม่ยังไม่ได้มอบหมายใครเข้ามาดูแล เรื่องนี้ระดับผู้ใหญ่จะต้องพูดคุยกันทั้งในเรื่องของความเหมาะสมและการทำงานร่วมกัน” นายพุทธิพงษ์ยกกล่าว

‘สุชาติ’ รับเชื่อมสัมพันธ์ให้แล้ว

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ และประธาน ส.ส.พรรค กล่าวว่า ตนเป็นผู้ประสานให้พรรคเศรษฐกิจใหม่เข้ามาแสดงตนรักษาองค์ประชุมสภา ในฐานะเพื่อน และพี่น้อง ซึ่งการเมืองต้องเล่นกันให้รู้หน้าที่ ไม่เช่นนั้นประชาชนจะตราหน้าเอาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเข้ามาช่วยทำหน้าที่เป็นองค์ประชุม ส่วนจะโหวตอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ตนไม่ได้ขอให้เข้ามาโหวตให้หรือมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นตัวเลข 8 หลักตามที่ข่าวก็ไม่จริง แต่เราพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจ ย้อนถามว่าถ้าไม่เดินหน้าสภาต่อ ประชาชนจะไม่อ้อมระอาหรืออย่างไร เพราะสภาล้มมาแล้วถึง 2 ครั้ง

“ส่วนถึงขั้นจะเชิญมาร่วมรัฐบาลหรือไม่เป็นเรื่องที่หัวหน้าและเลขาธิการพรรคพลัง

ประชาธิรัฐ ต้องเข้าไปพูดคุยและตัดสินใจทางการเมือง ในส่วนความสัมพันธ์ ผมเชื่อมั่นความสัมพันธ์ให้หมดแล้ว แต่ยืนยันว่าผมไม่ได้ไปเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้ ส่วนตัวมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ยื่นดีมาร่วมรัฐบาลด้วย” นายสุชาติกล่าว

ฝ่ายค้านจับตามจุดยืนเศรษฐกิจใหม่

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ในการนัดพบปะพูดคุยกันของแกนนำ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยถึงท่าทีและการร่วมกันทำงานระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ เบื้องต้นวงประชุมได้มอบหมายให้ตัวแทนของพรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และพรรคประชาชาติ (ปช.) ไปพูดคุยเพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ว่าจะยังเดินหน้าร่วมกันทำงานในนาม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านต่อ หรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ซึ่ง 7 พรรคการเมืองจะมีกิจกรรมร่วมกันที่ ม.ธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์

สำหรับท่าทีของนายมีชัยวชิญ แสงสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ดูไปโอเคกับการที่สมาชิกพรรคร่วมเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลเท่าใดนัก แต่ไม่ได้บอกว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งสมาชิกที่เป็นส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็โยนให้นายมีชัยวชิญตัดสินใจว่าพรรคจะเอาอย่างไรต่อไป แต่เบื้องต้นนายมีชัยวชิญและนายนิคม วิวรรธนครูกุล พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้โทรศัพท์ยืนยันต่อผู้ใหญ่ของพรรคฝ่ายค้านหลายคนว่า 6 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่จะทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน และปฏิเสธการไปร่วมรัฐบาลโดยมุ่งมั่นจะทำงานร่วมกันและแก้รัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ต่อไป อย่างไรก็ตามวันที่ 9 ธ.ค. จะมีการหารือทิศทางการทำงานที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งจะได้พูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

เด็กพลังประชารัฐปอง 'บิกตู'

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มหญิงสุภารัตน์ ฤทธิรานนท์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลว่า ความจริงแล้วตนไม่ยากขอได้กลุ่มหญิงสุภารัตน์รายวัน เพราะกลุ่มหญิงสุภารัตน์เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองที่ตนนับถือชื่นชม แต่

ระยะหลังเปลี่ยนไปมาจนคิดหน้ามือเป็นหลังมือออกมาโจมตีรายวันชนิดพล.อ.ประยุทธ์แค่หายใจก็คิดแล้ว

ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาล เพราะรัฐบาลอยู่รอดได้อยู่แล้วเนื่องจากเรายึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก แต่พรรคที่ใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลนั้นน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่กลุ่มหญิงสุภารัตน์รู้จักดีใช่หรือไม่ เพราะขนาดคุณชูกพรกยังเคยทำมาแล้ว ทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจจึงอยากจะได้ความจำกลุ่มหญิงสุภารัตน์ว่าวันนี้พล.อ.ประยุทธ์มาดมกลไกประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง อย่าผูกขาดความเป็นประชาธิปไตยไว้แก่พรรคตัวเองพรรคเดียว

อึด 'เจ้หน้อย' เพลาๆ เรื่องขัดแย้ง

นายธนกรกล่าวว่า วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเมืองเพราะต้องการทำงานให้ประชาชน อยากเอาเวลาไปทำงานมากกว่าการโต้แย้งรายวัน ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยตั้งกรรมการสอบส.ส.นั้นก็เป็นเรื่องภายในพรรคเพื่อไทย คงไม่มีใครไปก้าวล่วง แต่อยากฝากกลุ่มหญิงสุภารัตน์ว่า รัฐบาลเพิ่งบริหารงานมา 4 เดือนกว่า และบริหารประเทศด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ขอให้กลุ่มหญิงสุภารัตน์เข้าใจและเชื่อมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่เหมือนผู้นำบางคน ขอเวลาให้ พล.อ.ประยุทธ์ทำงานก่อน หากมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณหญิงสุภารัตน์ก็น่าเสนอมา เชื่อว่ารัฐบาลจะรับฟังขอให้เพลาๆ เรื่องความขัดแย้งลงบ้าง ประเทศสงบร่มเย็นมากแล้ว

“กรณีที่น่าขำกรูหม โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ออกมาด่าผมมันผมไม่ถือสาเพราะเข้าใจว่านายกรูหมต้องเอาใจนาย เลขทำเหมือนจะเป็นจะตาย ปากก็บอกว่าตัวเองเป็นส.ส.ที่ประชาชนเลือกให้มาเป็นตัวแทนเพื่อมาแก้ปัญหาให้เขา แต่พฤติกรรมสนใจเซเลบรี่ นายมากกว่าช่วยแก้ปัญหาหรือไม่จวบ้านเขา รู้ดี ทุกคนต้องต้องกระจกทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งผมไม่เคยเห็นภาพตัวเองในกระจกกว่าเคยกระโดดถีบใครโดยไม่รู้เห็นแม้แต่ผู้หญิงจนถูกมองว่ามีพฤติกรรมเอื้อนถ้อย นายกรูหมต่างหากที่ควรต้องกระจกดูบ้าง ว่าวันนี้ยกมือไหว้ประชาชนหรือคนที่ตัวเองเที่ยวเรียกว่าแม่เวลา

ออกสื่อมากกว่ากัน หรือจะลองค้นหาในกูเกิ้ลดูก็ได้ จะได้ว่าทำพฤติกรรมให้สมกับคำว่า ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ” นายธนกรกล่าว

เพื่อไทยยันไม่ได้มโน

ค่านายอนุสรณ์ เข้มสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ยืนยันว่ากลุ่มหญิงสุภารัตน์ไม่ได้มโนไปเองกรณีออกมาพูดเรื่องการแจกกล้วยส.ส.สูงค่าเพื่อเพิ่มเสียงไม่ให้สภาลมคมที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ออกมากล่าวหา เพราะเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปถึงพฤติกรรมการเมืองน้ำเน่าข้อนยุคของฝ่ายรัฐบาลในครั้งนี้อยู่ โดยเฉพาะการพยายาม โทร.ถือบปี.ส.ฝ่ายค้านของแกนนำรัฐบาลบางคนกลางงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลก่อนวันลงมติว่าผู้ตัดการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 เพื่อโชว์เวาเวอร์แข่งกันเองในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างนี้กว่าคนภายนอกจะไม่รู้ เพราะฝ่ายค้านเองก็มีสายข่าวอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกัน

“ตามว่าจริงหรือไม่ที่การกินเมนูหูลงตามในคืนนั้น ทำให้มีควันไฟพุ่งกระจายไปทั่วห้องอาหาร จนทำให้มีเสียงคล้ายสัญญาณตรวจจับควันดังขึ้น เพราะถ้าเป็นเรื่องจริงอาจถือเป็นलगร้ายของรัฐบาลได้ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงการให้ ครง.ทั้งคณะเปิบเมนูหูลงตามถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควร เนื่องจากผู้นำรัฐบาลควรทำตัวเป็นแบบอย่าง แต่โต๊ะอาหารที่ พล.อ.ประยุทธ์กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะ กลับมีเมนูหูลงตามได้อย่างไร” นายอนุสรณ์กล่าว

เย้ยอย่าหวังอยู่ครบathom

นายอนุสรณ์กล่าวว่า เหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ยอมไม่ได้ที่จะให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 จนถึงขนาดยอมใช้บริการส.ส.สูงค่าก่อนเวลาอันควร เป็นเพราะกลัวการถูกเรียกไปชี้แจงหรือตอบคำถามกับ กมธ.สภา เพราะตอนมีมาตรา 44 ในมือได้กระทำในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไว้มากมาย เช่น การสั่งยึดที่ดินตัดไม้สวนป่าของชาวบ้านที่ไม่ใช่ฝ่ายตัวเอง การสั่งปลดข้าราชการโดยไม่มีการสอบสวน เรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์กลัวที่สุด คือการใช้มาตรา 44 สั่งปิดเหมืองทองยัครา จ.พิจิตร จนเป็นที่มาของการฟ้องร้องระหว่างเหมืองทองกับรัฐบาล และอาจเป็นที่มาของการเสียค่าไถ่กว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งจนถึงวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยประกาศ

พูดเรื่องนี้ นอกจากพูดปลอบใจ กรม.ว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียว แต่ไม่เคยพูดว่าจะรับผิดชอบอย่างไร ดังนั้น นายธนกรควรเอาเวลาไปช่วยคิดเรื่องการจ่ายค่า โง่เหมืองทองจะดีกว่า หากรัฐบาลแพ้

“พล.อ.ประยุทธ์อย่าหวังว่าการใช้บริการกูเกิ้ลจะต่อลมหายใจรัฐบาลจนอยู่ครบเทอมได้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่หมดศรัทธาต่อรัฐบาลไปนานแล้ว โดยเฉพาะการไม่รักษาคำพูดตามที่ได้หาเสียงเอาไว้ อย่างการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 425 บาท ที่ปรับได้แค่ 5-6 บาท อาจถือเป็นโมฆะจนรู้ที่เชื่อถือไม่ได้ ขอให้รัฐบาลทำอีก 100 ล้านช่วยอะไรไม่ได้” นายอนุสรณ์กล่าว

คาดยุติคดีแก้รธน.เข้าสภา 11 ธ.ค.

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสภาซึ่งคาดว่าจะยุติคดีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะเข้าสู่ที่ประชุมว่า วันพุธที่ 11 ธ.ค.ยุติเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะเข้าได้ เบื้องต้นเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเวลา แต่คงจะปล่อยให้สมาชิกได้อภิปรายก็ตามสมควร ซึ่งขณะนี้แต่ละพรรคยังไม่ได้ส่งชื่อผู้ที่จะอภิปรายมาที่วิป คิดว่าไม่อภิปรายกันวันเดียวจบอย่างแน่นอน แต่คิดว่าถ้าวันพุธเข้าได้ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค.น่าจะจบได้

เมื่อถามว่า การตั้งกมธ.ศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญไว้ปัญหาให้หรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า คาดว่าประธานกมธ. จะเป็นคนของฝ่ายรัฐบาล เนื่องจากเสียงเขามากกว่า แต่จะมาจากพรรคใดเป็นเรื่องที่เขาต้องไปตกลงกันเอง อย่างไรก็ตาม เท่าที่เราคุยกันคามมารยาทแล้วปกติยุติใครก็ควรให้คนนั้นเป็นประธานกมธ. แต่คิดว่าคงไม่ได้ น่าจะเป็นไปตามเสียง

'ภูมิธรรม โพลต์' ประเทศติดล็อก

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน โพลต์เฟซบุ๊ก 87 ปีรัฐธรรมนูญ ประเทศติดล็อก เป็นกลไกให้อำนาจคนกลุ่มเดียวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิกับประชาชนไทยในการเรียกคืนอำนาจการบริหารประเทศและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศใหม่ได้ตามกติกาแบบประชาธิปไตยไป แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิกับผู้มีอำนาจกลุ่มเดิม ได้สืบทอดอำนาจต่อไปได้

อย่างต่อเนื่องไม่รู้จัก

การเมืองปัจจุบันไม่อาจเปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณ์ของประชาชน เนื่องจาก “คิคล็อก” ถูกออกแบบมาให้เป็นกลไกปกป้องผู้มีอำนาจ “วันรัฐธรรมนูญ” ผ่านมากกว่า 87 ปี แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันถูกออกแบบ ให้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจ ก็ไม่ต้องหวังว่าประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ดังนั้นเป้าหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เป็นของพรรคการเมืองเท่านั้น แต่เป็นเป้าหมายของประชาชนทุกคน

'วิรัช' เชื่อพรรคร่วมไร้ปัญหา

นายวิรัช รัตนเศรษฐี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า คาดว่ายุติคดีกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่การอภิปรายคงไม่จบภายในวันเดียว ซึ่งเฉพาะคนที่เสนอ โดยนายปิยนุศร์ แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ก็หมดเวลาแล้ว ยังไม่ทันถึงคือผู้อภิปราย โดยทางฝ่ายรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐมีผู้อภิปรายราว 8-9 คน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ 5-6 คน ยุติคดีดังกล่าวจะเปิดให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่

ยืนยันว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล คนพยายามทำหน้าที่ในฐานะประธานวิปรัฐบาลอย่างเต็มที่ ประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงมีหน้าที่ทำให้งานในส่วนองสภา ที่เกี่ยวกับรัฐบาลเป็นไปด้วยความความเรียบร้อย ขณะที่การรักษากองทัพประธา หรือมาตรการดำเนินการกับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้าย เป็นเรื่องของพรรคร่วมที่จะต้องไปพูดคุยกันเอง แต่จะนำเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 9 ธ.ค. รวมถึงการพูดคุยเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลให้ดำรงในตำแหน่งต่างๆ ในกมธ. และตัวประธานกมธ.ด้วย

ส่วนความลับหน้าของสัดส่วนกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวม 49 คน ขอให้แค่พรรคจัดส่งรายชื่อมาที่ตนในวันที่ยุติคดีว่าเรื่องนี้เข้าสู่สภา ขณะที่ตำแหน่งประธานกมธ.มีการพูดคุยกันในวันวิปรัฐบาล แต่ตอนนั้นยืนยันว่ายังไม่มีการตั้งใครเป็นประธานกมธ.เพราะตั้งก่อนไม่ได้ มันผิดพลาด ต้องพูดคุยกันก่อน ส่วนคุณสมบัติจะเป็นใครหรือมาจากพรรคไหน ยังไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเหมาะสม ไม่ใช่เฉพาะในพรรคพลัง

ประชารัฐ แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณา

'เทพไท' ไม่กังวลโดนพรรคสอบ

ทางด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบให้เลขาธิการพรรคพิจารณากรณี 4 ส.ส.ของพรรคลงมติให้ตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 ว่า คนยินดี และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด คนเป็นสมาชิกพรรคที่ซัดมันและปฏิบัติตามมติของพรรคมาโดยตลอด แม้มติเหล่านั้นจะขัดต่อความรู้สึกของตัวเองก็ตาม แต่ถ้าไม่ขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคคนก็ยินดีปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่น การเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค หรือการลงมติเลือกนายก รัฐมนตรี แม้ไม่เห็นด้วย แต่ได้ปฏิบัติตามมติพรรคอย่างเคร่งครัด ลงมติสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ มาแล้ว

เงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล 3 ข้อ เช่น 1.เรื่องนโยบายประกันรายได้เกษตรกร 2.เรื่องการตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเข้าวาระการประชุมสภาวันที่ 11 ธ.ค. เบื้องต้นถือว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว 3.เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องตรวจสอบและรื้อฟื้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนว่ามีใบเสร็จ พยานหลักฐาน หรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีคนใดมีการทุจริตประพฤติมิชอบบ้างหรือไม่ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในที่ประชุมส.ส.พรรคก่อนลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีผู้นั้นหรือไม่ เชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้บริหารราชการแผ่นดินตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคครบทั้ง 3 ข้อ ส.ส.ของพรรคทุกคนพร้อมลงมติและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จนครบวาระแน่นอน

พปชร.ชี้ขึ้นค่าแรงยึดปชต.กินได้

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-6 บาททั่วประเทศให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.2563 ว่า การปรับขึ้นค่าแรงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ ถึงจะขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมากนักแต่จะเป็นผลดีให้เกิดการใช้จ่ายในระบวมมากขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนที่ตรงจุดและเป็นรูปธรรมที่สุด หรือที่เรียกว่า “ประชานิยมปีใดกินได้”

สอดรับไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลที่ทยอยออกมาก่อนหน้านี้

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่ารัฐบาล หลอกลวง โดยช่วงหาเสียงประกาศจะขึ้น ค่าแรง 425 บาทนั้น น.ส.ทิพานันกล่าวว่า การจะปรับค่าแรงขึ้นถึง 425 บาทนั้น เป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐประกาศไว้ ตอนหาเสียง ซึ่งได้ยืนยันมาตลอดว่าจะทำ แบบค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเข้ามาเป็นแกนนำ รัฐบาลแล้ว เราไม่ได้ล้มสัญญาประชาคม แต่ต้องพิจารณาบริบทต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ เป็นความร่วมมือของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และแรงงาน ที่สำคัญต้องให้ แรงงานทุกคนได้ประโยชน์จากนโยบายอย่าง ทัวถึง เพราะหากปรับขึ้นในอัตราที่สูงใน ทันทีหรือไม่รอบคอบ จะมีผู้ประกอบการที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ผลเสียจะตกอยู่ที่ แรงงานเอง

เห็นมีบทเรียนยุคยิ่งลักษณ์

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ขอให้ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้มากขึ้น อย่างแน่นอน ในส่วนของแรงงาน อยากให้ มุ่งเน้นพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น อัตราค่าแรงก็จะ สอดรับเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งมีหลายองค์กรที่พัฒนา วิชาชีพให้เป็นมืออาชีพ เช่น สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งการที่แรงงานเข้ารับการ อบรม ฝึกทักษะแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร รับรอง สามารถนำไปสมัครงานที่มีรายได้สูง ขึ้นหรือขอเพิ่มค่าแรงตามคุณวุฒิวิชาชีพได้

“พรรคพลังประชารัฐเรียนรู้จากบทเรียน ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ประกาศ ขึ้นค่าแรง 300 บาทแล้ว ทำให้อัตราค่าแรง ขึ้นค่าทั่วประเทศเพิ่มขึ้นถึง 70% ส่งผล กระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจขนาดเล็ กกลุ่มเอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานจำนวนมาก และแรงงานยังไม่ทัน ปรับตัวให้มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการ ของตลาดแรงงาน ทำให้ผู้ประกอบการยังต้อง แยกปรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น และขีดความ สามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในการ ส่งออกลดลง การจ้างงานในบริษัทเล็กๆ ลด ลง ส่งผลให้พนักงานขายฐานการผลิตไป ในประเทศที่มีค่าแรงที่ต่ำกว่า ดังนั้น พรรคพลัง ประชารัฐจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน ในการขึ้นค่าแรง” น.ส.ทิพานัน กล่าว

6 เดือนรบ.-สอตกแก่เศรษฐกิจ

วันเดียวกัน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้า โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยแพร่ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือน นายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค.2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จาก การสอบถามความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบ 6 เดือน ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร.มว.กลาโหม ร้อยละ 8.92 ระบุว่า ทำงาน ในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก พูดยังจริงจัง ซัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ พร้อมจะช่วยเหลือประชาชน บ้านเมืองสงบ เรียบร้อยขึ้น

ร้อยละ 30.13 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่ง นายกฯ ได้ค่อนข้างดี เพราะดูแลจัดการ บ้านเมืองได้ดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ ช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 25.98 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพราะ การทำงานยังมีจุดบกพร่อง การบริหารงาน ประเทศไม่ดีขึ้น ยังไม่เห็นผลงาน แก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชน ยังเดือดร้อน และมีการปกป้องพวกพ้อง ร้อยละ 33.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะการบริหารงานประเทศยังไม่ มีประสิทธิภาพ ไม่กล้าแก้ปัญหา เศรษฐกิจไม่ได้ ช่วยเหลือแต่พวกของตัวเอง และร้อยละ 1.25 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เผยชาวบ้าน 'บึกป้อม'

สำหรับความประทับใจในการทำงานของ คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ อันดับ 1 ร้อยละ 26.21 ระบุว่า ประทับใจในการทำงาน ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในตำแหน่งร.มว.กลาโหม อันดับ 2 ร้อยละ 23.40 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและร.มว.สาธารณสุข อันดับ 3 ร้อยละ 18 นายวิญญู เครื่องงาม รอง นายกรัฐมนตรี อันดับ 4 ร้อยละ 17.37 นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ อันดับ 5 ร้อยละ 16.59 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.มว.พาณิชย์ เมื่อถามถึงความไม่ประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 57.20 ระบุว่า ไม่ประทับใจในการทำงานของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 2 ร้อยละ 42.33 พล.อ.ประยุทธ์ ในตำแหน่ง ร.มว.กลาโหม อันดับ 3 ร้อยละ 38.65 นาย วิญญู เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4

ร้อยละ 38.34 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรี และอันดับ 5 ร้อยละ 34.98 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.พาณิชย์

กังวล 'วัง' ไล่ลุงดูบ้านปลาย

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล โดยนายพนพล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยแพร่ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ข้อกังวลของประชาชนกับวังไล่ลุง” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่าน “เสียงประชาชน ในโลกโซเชียล” ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 9,825 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชน ในสังคมดั้งเดิม” จำนวน 1,162 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-7 ธ.ค.2562

นายพนพลกล่าวว่า ผลการสำรวจ “เสียง ประชาชนในโลกโซเชียล” ผ่านระบบ Net Super Poll พบว่า กลุ่มเคลื่อนไหว วังไล่ลุง กำลังเข้าถึงคนใน โลก โซเชียลทั้งหมด 3,309,588 คน แต่มีคนที่น่าสนใจพูดถึงกลุ่ม เคลื่อนไหว วังไล่ลุงในโลกโซเชียล จำนวน 28,956 คน อย่างไรก็ตาม เสียงตอบรับเชิงลบ มีอยู่ร้อยละ 56.7 ในขณะที่เสียงตอบรับเชิง บวกมีร้อยละ 43.3

นอกจากนี้สิ่งที่ค้นพบในเครือข่ายกลุ่ม เคลื่อนไหว “วังไล่ลุง” คือ กลุ่ม “เดินเชียร์ ลุงดู” มีการนัดหมายรวมตัวกันในวันที่ 12 ม.ค.2563 ที่กรุงเทพฯ และมีชื่อพรรคการเมือง ชื่อนักการเมือง ชื่อนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เมืองจึงน่าเป็นห่วง เพราะนักการเมืองที่ดีเชื่อ มั่นในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นแกนนำ ในการลดความขัดแย้งของคนในชาติ หรือนำ เอาความขัดแย้งไปแก้ไขกันในระบบสภา ไม่ใช่เป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งเสียเอง

ยังพบด้วยว่ามีการใช้ถ้อยคำเชิงจิตวิทยาที่ อาจจะทำให้เกิดการกลั่นแกล้งตามเป็นพฤติกรรม หนุ่ ออกมาเผชิญหน้ากัน ได้ระหว่างฝ่ายค้าน และฝ่ายสนับสนุนในสัดส่วนพอๆ กัน ดังนั้น ถ้าไม่มีวิธีบริหารอารมณ์สาธารณะที่ดี หรือ ไม่เร่งทำอะไรร่างอย่างเพื่อตัด ไฟแต่ต้นลม อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง และความไม่ปกติสุขของประชาชนได้